
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสาโรจน์    รักงาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายไสว    สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 4. นางระพีพร  สมสุข  รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 5. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 6. นางรุจ ี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 7. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 9. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 10. นายณฐนน  ฐิติโฆสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 11. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 12. นายเกริกกิตติ  วิวะรินทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
 13. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 14. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 15. นายศักดิภัทร  แบบแผน พนักงานจ้างฯ 

16. นายสันติสุข  ห้าวหาญ พนักงานจ้างฯ 
17. นายอิทธิพงษ์  รอดศรี  พนักงานจ้างฯ 

 18. นายวิพลกาจ  สินธุสุดประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ 
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เริ่มประชุม  10.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม 
สภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
           วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ 
เข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่อง  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  7     เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  8     เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  9     เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (หน้าอำเภอชัยบาดาล)  
(กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (สนามกีฬาการรถไฟฯ  
44 ไร่) (กองการศึกษา) 
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 ระเบียบวาระท่ี  11   เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์ (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี  13   เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี  14   เรื่อง  อื่น ๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมกิจกรรม
ตามหนังสือที่ทางอำเภอชัยบาดาลได้แจ้ง การแต่งกายชุดปกติขาวนะครับ 
- แนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ จำนวน 3 ราย 
1. นายเกริกกิตติ วิวะรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
2. นายสุวัฒน์  วรรัตนกิจ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3. นายณฐนน  ฐิติโฆสน     ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
- เชิญแนะนำตัวครับ 

  
นายเกริกกิตติ วิวะรินทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายเกริกกิตติ วิวะรินทร์  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โอนย้ายมาจากองค์การ
บริการส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ครับ 

  
นายณฐนน ฐิติโฆสน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณฐนน ฐิติโฆสน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญ
การ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลกกโก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีข้าราชการอีกท่านที่โอนย้ายมาใหม่ คือ นายสุวัฒน์ วรรัตนกิจ  ตำแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ โอนมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 จากเทศบาลเมือง
แก่งคอย ซึ่งวันนี้ได้ลาครับ 
- สภาเทศบาลยินดีต้อนรับทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานกัน ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่  
ของท่านตามบทบาทท่ีท่านมี เพ่ือประชาชนชาวเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอบคุณครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดทีี่ 2 มีนาคม 2566 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง   

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 12 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบครับ 
- ขอเชิญครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า บัญญัติ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี นั้น  
- ข้าพเจ้า นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้แถลงนโยบาย 
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ไว้รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย 

1. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน 
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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 6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
ในรอบปี 2565 ข้าพเจ้าได้พยายามผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บังเกิดผล 

เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ภายใต้ข้อกำจัด  
ของงบประมาณและบุคลากรซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 รายงาน 
ให้สภาเทศบาลและพ่ีน้องประชาชนทราบ ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชนมีความพึงพอใจ และพัฒนาด้านการบริการไปสู่รูปแบบบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว (one stop service) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
เบี้ยคนพิการ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระของประชาชน พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ พัฒนา
งานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุมทั่วถึง โดยให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ประชาชนรับทราบ  
ตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ท่อระบายน้ำ แสงสว่าง ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
ราคาที่ทำ

สัญญา(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก
โครงการเดิม ซอยสระบุรี - หล่มสัก 

6/1 (ซอยบ้านลุงสำราญ) ม.4  
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

650,000 470,000 180,000 

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตเป็นถนน คสล. (ซอยสมใจ
โต๊ะจีน) ม.8 ไปม.11 ต.ลำนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,181,500 1,053,000 128,500 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-
หล่มสัก 9 (ซอยโรงเจ) ม.1  
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,350,000 1,260,000 90,000 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกทาง
รถไฟ (บ้านลานทอง) ม.4  
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,106,000 975,000 131,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี 
คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุระนารายณ์ 
3 (โรงหนังจิตฤดีเก่า) ม.1  
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,779,000 1,740,000 39,000 
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 ลำดับ
ที ่

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ราคาที่ทำ
สัญญา(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตเป็นถนน คสล. และรางวี 
คสล. (หน้าอาคารราชพัสดุ) ม.5  
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,284,000 1,200,000 84,000 

7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

463,000 450,000 13,000 

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-
หล่มสัก 7 (ซอยวัดศิริบรรพต) ม.1  
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

320,000 317,000 3,000 

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี- 
หล่มสัก (ซอยโรงเรียนวัดศิริบรรพต)  
ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี       

445,000 440,000 5,000 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ซอยท่ามะนาว 7/1 (ช่วงโค้งซอยตัน) 
ม.8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี 

474,000 471,000 3,000 

11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. (ซ้ายทาง) 
แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (ก่อนถึง
ศาลาเขียว) ม.8 ต.ลำนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

212,824.36 195,000 17,824.36 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/2 (ซอยบ้าน
ป้าจุก) ม.4 ต.ชัยนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

244,000 242,000 2,000 

13 โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล.  
ทั้ง 2 ข้าง ซอยสระบุรี-หล่มสัก 2 
(ซอยอีเกิ้ลอาย) ม.1 ต.ชัยนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

464,000 460,000 4,000 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก
ซอยสุระนารายณ์ 41 (ซ้าย 1)   
ม.10 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี 

84,400 83,500 900 
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 ลำดับ
ที ่

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ราคาที่ทำ
สัญญา(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง 
และซ่อมแซมถนน คสล. แยกซอย 
ท่ามะนาว 7/1 (บ้านนางปราณี) ม.8 
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

264,000 262,000 2,000 

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ซอยท่ามะนาว 13 (หน้าโรงแรม
นารายณ์แกรนด์) ม.8 ต.ลำนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

324,000 322,000 2,000 

17 โครงการตีเส้นทางม้าลายและเส้น
ชะลอความเร็ว ม.1,3,4,5,6 และ  
ม.9 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี 

470,000 460,000 10,000 

18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง 
แยกซอยท่ามะนาว 1 (ข้างบ้าน
อาจารย์สมศักดิ์) ม.5 ต.ลำนารายณ์ 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

354,000 351,000 3,000 

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และ
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 
49/1 (ซ้ายทางต่อจากโครงการเดิม) 
ม.10 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี   

165,000 148,400 16,600 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1 ขวา 2/1  
(บ้านนายจำลอง สมยา) ม.1  
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

308,000 300,900 7,100 

  11,942,724.36 11,200,800 741,924.36 

๓. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาระบบบริการ 
ด้านสาธารณสุขของศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลตำบลลำนารายณ์และโรงพยาบาลชัยบาดาล โดยเปิดบริการรักษาโรคทั่วไป บริการ
ด้านแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ทันตกรรม แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ จัดให้มี รถรับ -ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน รับส่งผู้ป่ วยจากบ้าน 
มาศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์และโรงพยาบาล และบริการรับผู้ป่วยกลับ 
ส่งบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ 
โครงการตรวจต้อกระจกและจอประสาทตา โดยประชาชนผู้รับบริการไม่เสียค่า ใช้จ่าย 
ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อในพื้นที่ การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสาธารณสุขประจำปี 2565 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเรื่องการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และส่งเสริม
สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนื่องจากสภากาชาดไทย งานเทียนส่องใจ เนื่องในวัน 
เอดส์โลก ครั้งที่ 30 โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ 
2566 วันที่ 12-18 ธันวาคม 2565 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ด้านการจัดการขยะ ได้มีการดำเนินการประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยขยะ
ตกค้างบริเวณเขาหินกลิ้ง จำนวน 7,800 ตัน และจะดำเนินการต่อไปเพ่ือปรับพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 
ในการขายขยะเทศบาลฯ  ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่รายได้จากการขายขยะตันละ 10 บาท  
การดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 2 รุ่น และจะดำเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยขึ้นทะเบียนกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ การบูรณาการร่วมมือกับปศุสัตว์การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี  
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จำนวน 2,050 ตัว แมวจำนวน 1,100 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน 19 ตัว  
เพศเมียจำนวน 69 ตัว ทำหมันแมวเพศผู้จำนวน 47 ตัว เพศเมียจำนวน 75 ตัว รวมทั้งสิ้น 
210 ตัว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจับสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณสถานที่ราชการ  
เพ่ือเคลื่อนย้ายไปอยู่สถานที่เหมาะสม 

๔. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีสถานศึกษาโดยเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์จัดตั้งเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
มีพนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จัดจ้างพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 
อัตรา ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ มีผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา พนักงานครูเทศบาล จำนวน 6 
อัตรา บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา ภารโรง จำนวน 1 อัตรา และจัดฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรเหล่านี้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการให้การศึกษาดูแลเด็ก
ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ให้ เป็นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็ก เช่น โครงการวันพ่อ โครงการวันแม่ โครงการ  
ไหว้ครู โครงการวันเด็ก โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพ่ือรับทราบความเป็นอยู่ของนักเรียน  ผลงาน
ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขนาดกลางตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ 
ภาคกลางประจำปี 2565 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 
ประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์การแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับ
ปฐมวัยได้อันดับ 2 แข่งขันปะติดกระดาษระดับปฐมวัยได้อันดับ 4 การแข่งขันเดินตัวหนอน
ระดับปฐมวัยได้อันดับ 1 
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 ๕. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลำนารายณ์เป็นศูนย์กลาง 
ด้านเศรษฐกิจของอำเภอชัยบาดาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง สังคมชาวเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ประชาชนมีอาชีพค้าขาย และรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังมีประชาชน
จากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ อย่างเช่น ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาผู้ปกครอง บิดา-มารดาไม่มีเวลาเลี้ยงดู
บุตรหลาน ปัญหามิจฉาชีพโจรผู้ร้ายและอาชญากรรม สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ  
วัดลำนารายณ์  เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนได้มี โอกาสทราบถึงหลักของพระพุทธศาสนา 
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จัดทำโครงการป้องกันยาเสพติด (โครงการ
กิจกรรมลานดนตรีต้านยาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ  
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่นักเรียน เด็ก เยาวชน)  

๖. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการ 
จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถพนักงานของเทศบาล รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและสามารถเข้าจัดการภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังเหตุพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  
ส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
พนักงานของบริษัทเอกชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เท ศบ าลพร้ อมห้ อ งค วบ คุ ม และป ฏิ บั ติ ก าร  (CCTV Security Control Room) ที่ มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่  เขตเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ต้องเป็นเมืองที่สว่างมีความปลอดภัยสูง อุบัติเหตุลดน้อยลง  

๗. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เช่น เชิญชวนให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล  
เป็นต้น 

๘. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ จัดทำโครงการถนนคนเดิน 
บริเวณถนนคชเสนีย์ 3 ทุกวันพุธ จัดพ้ืนที่ผ่อนผันบริเวณทางเท้าถนนสุระนารายณ์   
ถนนคชเสนีย์ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเพ่ิมรายได้และประชาชนได้ซื้อสินค้า
ราคาประหยัด มีร้านค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 400 ร้าน/สัปดาห์ 

๙. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ดำเนินการ
รณรงค์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น รวมทั้งดูแลศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม อยู่คู่ชุมชนตลอดไป  
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่น ได้รู้จักและตระหนักถึงวันสำคัญต่าง  ๆ ไม่ว่า 
จะเป็นวันสำคัญของชาติไทย หรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี  ๑๒ เดือน  
เช่น ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่  ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  
วันอาฬหบูชา เป็นต้น 
- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบล 
ลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญได้ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดิฉันได้รับฟังจาก 
คำแถลงของท่านนายกฯ รายงานที่ท่านได้ยื่นให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่า
เอกสารกับถ้อยคำไม่ตรงกัน อยากทราบว่าอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลรับรองจากถ้อยคำ
แถลงหรือจากเอกสารรายงานที่ท่านได้เสนอมาให้พิจารณา จากถ้อยคำแถลงมีหลายโครงการ
มากที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร อยากให้ท่านช่วยพิจารณาปรับแก้ให้ตรงกับถ้อยคำแถลงที่ท่าน  
ได้แถลง และดิฉันได้เห็นว่าทางผู้บริหารยังไม่ได้มีการสนับสนุน คือ นโยบายด้านการส่งเสริม
อาชีพ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมทางผู้บริหารมีนโยบายการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างไร 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ท่านได้เสนอในสภาเทศบาลดิฉันเห็นว่านโยบายในส่วน
โครงสร้างพ้ืนฐานนำเสนอได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ส่วนนโยบายอ่ืน  ๆ ยังไม่เห็นภาพชัดเจน  
อยากให้ท่านปรับแก้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัสตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบหรือข้อเสนอในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ 
- ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  จากที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส แจ้งว่าคำกล่าว
รายงานแสดงผลการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีไม่ตรงกับเอกสาร เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลทราบไม่ต้องลงมติ แต่จะลงมติเฉพาะเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาล  
ส่วนเรื่องส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทางผู้บริหารจะนำเข้าบรรจุในวาะต่อไปจะมีการ
ส่งเสริมอาชีพให้แต่ละชุมชน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- โดยระเบียบแล้วไม่ต้องลงมตินะครับ เป็นการแถลงนโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้ดำเนินการ  
มาในปี 2565 แต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสามารถดำเนินการสอบถามได้โดยเป็นไปตาม
ระเบียบ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรือสงสัย เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาเทศบาลฯ เป็นอย่างดีแล้วนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ดำเนินการครับ 
 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.5/ว1811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2565 ได้แจ้งว่า “ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงได้จัดทำตัวอย่างร่าง
ระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด/สภาเทศบาล/สภาองค์การบริหารส่วนตำบล../ 
สภาเมืองพัทยา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ......” สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบ  ของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
กับบริบทของท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑8๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเสนอสภาฯ  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลอาจยังไม่เข้าใจระเบียบนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือ 
ข้อระเบียบบัญญัติออกมาใหม่เป็นการแก้ไขเรื่องของข้อระเบียบฯว่าด้วยการดำเนินการ 
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เราจึงต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ
เพ่ือขอมติตราเป็นร่างบัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ  

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ท่านได้แจกเอกสารตามหนังสือ ที่  มท 
0804.5/ว1811 ลงวันที่  16 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันนี้วันที่  2 มิถุนายน 2566  
อยากสอบถามว่าทำไมเอกสารปล่อยเวลามาล่วงเลยเกือบปี ตามระเบียบราชกิจจานุเบกษา  
ในกรอบระยะเวลาดำเนินการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้ งแต่
พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ขอความชัดเจนด้วยค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- หนังสือฉบับนี้จะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแล้วจะทำหนังสือส่งมายังแต่ละหน่วยงาน
ของเทศบาล ไม่ทราบว่าได้รับหนังสือตั้งแต่วันไหน 
- ผมจะชี้แจงในส่วนของสภาเทศบาล ผมไม่ได้รับหนังสือฉบับนี้แต่วันที่ผมเข้าไปอบรม 
ทางอาจารย์เขาสอบถามเรื่องระเบียบวาระนี้ เทศบาลไหนดำเนินการหรือยัง  เพราะมีข้อ
กฎหมายที่ตราขึ้น ผมจึงได้สอบถามไปทางพ้ืนที่ภูเก็ตได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2565 
เพราะหนังสือประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2565 เพ่ือให้เข้าตามระเบียบของข้อบัญญัติคือตราเป็นร่าง
เทศบัญญัติของเทศบาลแต่ละพ้ืนที่ ต้องย้อนกลับไปหาข้าราชการว่ารับหนังสือตั้งแต่วันไหน 
และไม่ทราบว่าถ้าเลยกำหนด 120 วัน ต้องฝากทางท่านปลัดเทศบาลและท่านรองปลัดเทศบาล 
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 ไปสอบถามข้อมูลกับทางจังหวัดเนื่องจากเกินระยะเวลา 120 วัน สามารถทำตามระเบียบนี้ 
ได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่กับสิ่งที่เป็นข้อกฎหมายของข้อระเบียบข้อนี้ครับ 
- เชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ 

  
นางระพีพร สมสุข 
รองปลัดเทศบาลฯ 

- สวัสดีค่ะดิฉันนางระพีพร สมสุข รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ
วันนี้ไปดำเนินการสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือชี้แจงในครั้งต่อไป เพราะว่าเรื่อง  
ของการกำหนดเวลาการออกระเบียบตามข้อ 1 ของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
นับตั้งแต่ที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ และในส่วนที่ 2 ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่ง ให้เป็นไปตามที่ประธานสภากำหนด เพราะฉะนั้นขออนุญาต  
ที่จะไปรวบรวมข้อมูลและรายงานในที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านระพีพร สมสุข ครับ 
- จะขออนุญาตสมาชิกสภาเทศบาลให้ทางส่ วนราชการไปตรวจสอบรายละเอียด 
และข้อระเบียบทั้ งหมด เกิน 120 วัน  สามารถตราเป็นร่างเทศบัญญั ติ ได้หรือไม่   
รบกวนท่านรองปลัดเทศบาลหาวันรับหนังสือให้หน่อยนะครับ อยากทราบว่าทำไมหนังสือ 
แต่ละเรื่องทำไมหนังสือไม่ถึงผมเลย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
ต้องฝากท่านนายกเทศมนตรีดูแลข้าราชการในเรื่องของรายละเอียดดังกล่าว 
- ฝากท่านรองปลัดเทศบาลฯสอบถามทางจังหวัดว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เรื่องขอมติ  
ที่ประชุมสภาฯ แต่ผมจะดำเนินการไปก่อนเพ่ือขอมติในที่ประชุมสภาฯตามข้อระเบียบวาระที่ 
4 นะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบ 
ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี             

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเ่ห็นชอบ 1 เสียง ค่ะ 
  1. นางสาวจันทร์เพ็ญ        บัวทอง 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 
- ขอให้ส่วนราชการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ติดประกาศให้ประชาชนรับทราบให้เป็นไป 
ตามขอระเบียบของข้อกฎหมายครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

จากเดิม 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2565  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้สำหรับปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล   

จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
- ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 104,900.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ตู้ลำโพง จำนวน 1 ชุด 
2) เบสตู้ลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว เทอร์โบ จำนวน 4 ตู้ 
3) ตู้เครื่องเสียงกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ 
4) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 
5) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 
6) เครื่องแยกเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
7) เครื่องปรับเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
8) ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
9) ไมค์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด 
10) สายลำโพง ยาวไม่เกิน 15 เมตร 
11) ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ตัว 
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ  

จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
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 - ไม่ป รากฏในแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2561  - 2565 ) เป็ นไปตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 

เป็น 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2565  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล   

จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
- ชุดเครื่องเสียง ตู้ลำโพง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 104,900.- บาท ประกอบด้วย 
1) เบสตู้ลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว เทอร์โบ จำนวน 4 ตู้ 
2) ตู้เครื่องเสียงกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ 
3) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 
4) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 
5) เครื่องแยกเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
6) เครื่องปรับเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
7) ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
8) ไมค์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด 
9) สายลำโพง ยาวไม่เกิน 15 เมตร 
10) ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ตัว 
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ   

จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 

เหตุผล 
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  
และวิทยุสำหรับปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 104,900.- บาท นั้น เนื่องจาก 
มีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดข้อเท็จจริงของคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมี  
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(สำนักปลัด) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  
(สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
(สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 17,500.- บาท เพ่ือใช้ 
แช่น้ำดื่มบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2566  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์  
งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ดังนี้ 
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 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
1.1 จัดซื้อตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 17,500.- บาท รายละเอียด 

ประกอบด้วย 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 x 61.5 x 199.5  เซนติเมตร 
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13.80 คิว       
3) กระแสไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 220 โวลต์/ 50 เฮิรตซ์ 
4) มีประตูกระจก 1 ประตู 
5) มีชั้นวาง ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น  
6) มีขนาดคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ 
7) มีอุณหภูมิความเย็นอยู่ระหว่าง 0 - 10 องศาเซลเซียส 
8) มีหลอดไฟแสงสว่าง LED 

(เนื่องจากไม่ปรากฏตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ  
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

17,500.- บาท (-หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยถ้วน-) 
โอนลด 
1. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
- งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย  

ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ฯลฯ (หน้า 218) งบประมาณตั้งไว้ 702,500. - บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ 488,958.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 17,500.- บาท  

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500.- บาท  
(-หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจาก เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอ 
ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(สำนักปลัด) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
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 - ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
(สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 2160 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000.- 
บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2566 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล และใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดังนี้ 
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 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.1 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล  
และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
19,000.- บาท รายละเอียด ประกอบด้วย 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)   
2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืน ๆ  
6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2565)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2  
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

19,000.- บาท (-หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
โอนลด 
1. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
- งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย  

ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ฯลฯ (หน้า 218) งบประมาณตั้งไว้ 702,500.- บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ 507,958.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 19,000.- บาท 

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000.- บาท  
(-หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจาก เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตติ
นี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัด) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
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 - ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัด) 
- ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน  
4,913,600.- บาท เพ่ือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยมีหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย   
ใช้จ่ายเงินสะสม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
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 1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,913,600.-  บาท  
ประกอบด้วย 

1) ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) 
1.1) มีเครื่องส่งสัญญาณและควบคุมการออกอากาศชนิดรวมอุปกรณ์  

อยู่ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้  
- ชุดควบคุมการออกอากาศแบบทัชสกรีน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว 
- ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz หรือตาม กสทช.

กำหนด กำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต ์
- มีชุดรับวิทยุ FM, ชุดเล่น CD, MP3 และระบบบันทึกเสียง 

1.2) มีเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA  
จำนวน 1 เครื่อง 

1.3) มีไมโครโฟนสำหรับประกาศ จำนวน 1 ชุด 
1.4) มีลำโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
1.5) มีหูฟังแบบครอบศีรษะ จำนวน 1 ชุด 
1.6) มีโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนั่งจัดรายการ จำนวน 1 ชุด 
1.7) มีสายนำสัญญาณไม่น้อยกว่า 10 DFB จำนวน 1 ชุด 
1.8) มีแผงเสาอากาศของเครื่องส่ง จำนวน 1 ชุด 
1.9) มีแผงวิทยุ FM พร้อมสายอากาศและข้ัวต่อ จำนวน 1 ชุด 
1.10) มีอุปกรณ์สายต่อเครื่องต่าง ๆ อุปกรณ์ติดยึดและค่าดำเนินการติดตั้ง  

จำนวน 1 ชุด 
2) ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) 

2.1) มีชุดเครื่องรับสัญญาณ UHF 430.225 MHz. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  
61 เครื่อง ดังนี้ 

- ชุดรับสัญญาณ  UHF 
- ชุดจ่ายไฟ 
- ชุดภาคขยายเสียง 

2.2) มีเสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อมสายอากาศ  
จำนวน 61 ชุด 

2.3) มีลำโพงฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 61 ชุด 
2.4) มีแผ่นรองหลังสำหรับแขวนอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 61 ชุด 
2.5) มีค่าอุปกรณ์ เบรกเกอร์ ระบบกราวด์ สายเมนไฟฟ้า และค่าดำเนินการ

ติดต้ัง จำนวน  61  ชุด 
2.6) ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 60 ชุด 
2.7) มีเสาไฟฟ้า สำหรับติดชุดภาครับสัญญาณ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร  

จำนวน 60 ต้น   

(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อ 
ตามราคาท้องตลาด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4 
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 เหตุผล 

เนื่องจาก เสียงตามสายของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ในปัจจุบัน ประชาชนได้รับข่าวสาร  
ได้เพียง 4 จุด จาก 13 จุด ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก และมีการลักลอบ 
ตัดสายสัญญาณเสียงตามสายบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารจากเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้อย่าง
ทั่วถึง และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลฯ เพ่ือดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว 
เป็นอำนาจของสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน  
173,701,479.81 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 
แปดสิบเอ็ดสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ถ้าเกิดโครงการที่ที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติ 
ไปแล้วผู้รับเหมามีการรับประกันหรือไม่เสาสัญญาณจะไม่ดับเหมือนของกล้องวงจรปิด 
ที่เทศบาลได้ติดตั้งไป ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  จากที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส สอบถามมาว่า 
เสาสัญญาณจะไม่ดับแบบกล้องวงจรปิดหรือไม่ เทศบาลได้สอบถามทางผู้รับเหมามีการ
รับประกัน 1 ปี ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ผมขอสอบถามเพ่ิมเติม ยังไม่ได้มีการทำสัญญาใช่ไหมครับ  การรับประกันต้องอยู่ ใน
ข้อกำหนดใช่หรือไม่ครับ กำหนด 1 ปีหรือ 2 ปี ขอให้ชี้แจ้งให้ชัดเจนหน่อยครับ สมาชิก  
สภาเทศบาลสงสัยว่าในข้อระเบียบหรือในข้อกำหนดว่ารับประกันกี่ปีและรายละเอียดต่าง  ๆ
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาในการอนุมัติให้ท่านดำเนินการ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมาว่า
รับประกันอย่างไร สัญญาจะเกิดการรับประกัน 1 -3 ปี อยู่ที่เงื่อนไขทางเทศบาลกำหนด 
ออกเอกสารไป ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลกังวลตรงจุดนั้นจะต้องเพ่ิมในกำหนดว่าจะให้รับประกัน
กี่ปี ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
อยากให้กำหนดไปเลยถ้ารับประกัน 1 ปี แล้วมีปัญหาจะทำอย่างไรเพราะราคาค่อนข้างสูง 
คุณภาพต้องดี รับประกัน 1 ปีไม่น่าจะคุ้มค่าค่ะ การรับประกันน่าจะมากว่านั้น ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูเรื่องขอบเขตในข้อกำหนดแก่ผู้รับเหมาให้อยู่ในกรอบความคุ้มค่า  
ต่อประชาชน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 
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ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (หน้าอำเภอชัยบาดาล) (กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (หน้าอำเภอชัยบาดาล) (กองการศึกษา) 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา 
และนันทนาการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ        

เพ่ือบริการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณ 

หน้าอำเภอชัยบาดาล หรือสถานที่ อ่ืนที่ เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 1 ,500,000.- บาท  
เพ่ือบริการประชาชนที่มาออกกำลังกาย ดังนี้ 

1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขนแบบล้อถ่วง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
104,000.- บาท 

2. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา(ขาตั้งคู่) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  84,000.- 
บาท 

3. เครื่องบริหารกำลังแขน แบบโหนตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 94,000.-  บาท 
4. เครื่องบริหารกำลังแขน ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งป่ัน จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 94,000.- 

บาท 
5. จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- บาท 
6. เครื่องบริหารขาแบบก้าวเดินเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- บาท 
7. จักรยานบริหารข้อเข่าและขาเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- บาท 
8. เครื่องโยกข่ีม้า บริหารหน้าท้อง แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 81,000.- บาท 
9. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 83,000.- บาท 
10. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัวแบบคู่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 103,000.- บาท 
11. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อกและหัวไหล่ แบบดึงยกตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

103,000.- บาท 
12. จักรยานบริหารขาและข้อเข่าแบบเอนปั่น จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน  83,000.- บาท 
13. อุปกรณ์ขาเหยียด บริหารเข่าแบบคู่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000.- บาท 
14. อุปกรณ์บริหารเอวแบบนั่งและยืน  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 103,000.- บาท 
15. เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 83,000.- บาท 
16. เครื่องบริหาร ข้อเข่า แบบยันล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 83,000.- บาท 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสน

บาทถ้วน-) 
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 (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องออกกำลังกายบางรายการในเขต เทศบาลตำบลลำนารายณ์  

มีสภาพชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง กองการศึกษา เทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ เพ่ือบริการประชาชน แต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้ง
งบประมาณไว้เพ่ือการนี้  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
เพ่ือดำเนินการซึ่งการอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 
173,701,479.81 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 
แปดสิบเอ็ดสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (หน้าอำเภอชัยบาดาล) (กองการศึกษา) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัสครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามเพ่ิมเติมค่ะราคานี้รวมการปรับปรุง  
พ้ืนในการยึดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายหรือไม่คะ ขอความชัดเจนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ข้อสอบถามของท่านสุกัญญา จัตุรัส  
เครื่องออกกำลังกาย 16 ชิ้น พร้อมติดตั้งและเทพ้ืนสมบูรณ์แบบทั้งหมด ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในรายละเอียดนี้ไม่ได้แนบเอกสารเรื่องฐานล่างให้สมาชิกสภาเทศบาลใช่ไหมครับ 
- ทางฝ่ายบริหารจะนำเสนอให้ดูใช่ไหมครับ 
- เชิญครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอมอบหมายให้ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงครับ  

  
นางระพีพร สมสุข 
รองปลัดเทศบาลฯ 

- สวัสดีค่ะ ดิฉันนางระพีพร สมสุข รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
กองการศึกษา ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบสแตนเลส  
เกรด 304 บริเวณหน้าอำเภอชัยบาดาล และสนามกีฬา 44 ไร่ ทั้งหมดมีประมาณ 135 
หน้า จะเปิดให้ทุกท่านดูในเรื่องคุณลักษณะของเครื่องออกกำลังกายแต่ละประเภท 
- เครื่องออกกำลังกายแบบสแตนเลส เป็นโลหะผสมกับเหล็ก มีผิวสวย น้ำหนักเบา มีความ
คงทนใช้ในสถานที่ภายนอกได้ดี กันแดด กันฝน หรือสถานที่ใกล้ทะเล ในส่วนของรายละเอียด
จะเห็นว่ามีพ้ืน EPDM เป็นพ้ืนยางที่เป็นส่วนผสมทำมาจากยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์  
มีคุณสมบัติที่นิ่ม รับแรงกระแทกได้ดี สามารถกันรังสี UV ได้ มีหลายสี ใช้งานได้ทั้งในร่ม 
และกลางแจ้ง มีความยืดหยุ่นสูง กันลื่นได้เป็นอย่างดี รับน้ำหนักได้ กันน้ำ กันรา สามารถ
นำไปใช้รีไซเคิลได้ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- จากที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ EPDM ท่านนำมารองเป็นฐานของเครื่องออกกำลังกายหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเรื่องการวางฐานของเครื่องออกกำลังกาย ส่วนพวกคุณลักษณะ
ของเครื่องออกกำลังกายสามารถไปดูรายละเอียดได้ 

  
นางระพีพร สมสุข 
รองปลัดเทศบาลฯ 

- ขออนุญาตเรียนชี้แจงทางสมาชิกสภาเทศบาล พ้ืนจะเป็นพ้ืนปูนในการยึดอุปกรณ์  
ออกกำลังกายแต่ละชนิดค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- พ้ืนปูนคือใช้โครงสร้างเดิมถูกต้องใช่ไหมครับ  
- แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทราบพ้ืนปูนคือใช้โครงสร้างเดิม ญัตตินี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ
อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายอย่างเดียว 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไม่แน่ใจว่าพ้ืนเดิมที่หน้าอำเภอเป็นอิฐ
ตัวหนอนหรือเป็นพ้ืนปูน ถ้าเป็นอิฐตัวหนอนไม่สามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้ ไม่ทราบว่า 
ทางผู้รับผิดชอบได้ไปสำรวจหรือไม่ และไม่ทราบว่าการติดต่อประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
ได้ติดต่อกับบริษัทใดหรือไม่หรือว่าเป็นราคาตามท้องตลาด เห็นระบุว่า ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทบทั้งประเทศ 
จะมีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายสแตนเลสค่อนข้างเยอะ ลองสำรวจหรือยังว่า  
มีราคากลางเนื่องจากราคาค่อนข้างสูง ขอบคุณค่ะ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
(หน้าอำเภอชัยบาดาล) (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ  
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยังมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเ่ห็นชอบ 2 เสียง ค่ะ 
  1. นางสาวสุกัญญา     จัตุรัส               6. นางสุมาลี     ธรรมเจริญ  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง และไม่เห็นชอบ 2 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (หน้าอำเภอชัยบาดาล) (กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่)  
(กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา 
และนันทนาการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สนามกีฬา

ต่าง ๆ เพื่อบริการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
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 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนาม
กีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่ อ่ืนที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 1 ,500,000.- บาท เพ่ือบริการ
ประชาชนที่มาออกกำลังกาย ดังนี้ 

1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขนแบบล้อถ่วง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
104,000.- บาท 

2. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา(ขาตั้งคู่) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- 
บาท 

3. เครื่องบริหารกำลังแขน แบบโหนตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 94,000.- บาท 
4. เครื่องบริหารกำลังแขน ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งป่ัน จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 94,000.- 

บาท 
5. จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- บาท 
6. เครื่องบริหารขาแบบก้าวเดินเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- บาท 
7. จักรยานบริหารข้อเข่าและขาเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 84,000.- บาท 
8. เครื่องโยกข่ีม้า บริหารหน้าท้อง แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 81,000.- บาท 
9. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 83,000.- บาท 
10. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัวแบบคู่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 103,000.- บาท 
11. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อกและหัวไหล่ แบบดึงยกตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

103,000.- บาท 
12. จักรยานบริหารขาและข้อเข่าแบบเอนปั่น จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน  83,000.- บาท 
13. อุปกรณ์ขาเหยียด บริหารเข่าแบบคู่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000.- บาท 
14. อุปกรณ์บริหารเอวแบบนั่งและยืน  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 103,000.- บาท 
15. เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 83,000.- บาท 
16. เครื่องบริหาร ข้อเข่า แบบยันล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 83,000.- บาท 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสน

บาทถ้วน-) 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องออกกำลังกายบางรายการในเขต เทศบาลตำบลลำนารายณ์  

มีสภาพชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง กองการศึกษา เทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ เพ่ือบริการประชาชน แต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้ง
งบประมาณไว้เพ่ือการนี้  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
เพ่ือดำเนินการซึ่งการอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 
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 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 
173,701,479.81 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 
แปดสิบเอ็ดสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่)  
(กองการศึกษา) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับญัตติหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัสครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามเพ่ิมเติมค่ะโครงการนี้พร้อมติดตั้ง 
และปรับปรุงพ้ืนหรือไม่คะ เพราะว่าบริบทพ้ืนที่ไม่เหมือนกันบริเวณหน้าอำเภอชัยบาดาล 
จะเป็นพ้ืนปูนและอิฐตัวหนอน แต่พ้ืนที่สนามกีฬา 44 ไร่ ไม่ทราบว่าจะไปตั้งจุดไหนยังไม่เห็น
พ้ืนปูนในการยึดติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หรือว่าโครงการนี้รวมการทำพ้ืนติดตั้ง ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับญัตติหรือไม่ 
- ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ข้อสอบถามของท่านสุกัญญา จัตุรัส  
พร้อมติดตั้งเทพ้ืนปูน ทางเทศบาลจะสอบถามชุมชนต้องการให้นำไปวางพ้ืนที่จุดไหน  
ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับญัตติหรือไม่ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส  
กลางแจ้งเป็นชุดเดียวกันกับหน้าอำเภอ ส่วนบริเวณหน้าอำเภอไม่ได้เทพ้ืนแต่ยึดพ้ืนเดิม  
แต่ เป็นราคาเดียวกัน ไม่ทราบว่าตรงนี้ มีความต่างกันอย่างไร น่ าจะคนละราคากัน  
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  โครงการที่เสนอเข้ามาเป็น 2 โครงการ 
บริเวณ 44 ไร่ พ้ืนปูนทั้งหมดพร้อมติดตั้ง ราคา 1,500,000.- บาท ต้องประกาศ e-Bidding 
จะราคาเท่าไรไม่มีใครทราบ และต้องกำหนดว่าเทพ้ืนปูนมาตรฐานว่าต้องรับน้ำหนักเท่าไร 
และเกิดการ e-Bidding เข้ามา ส่วนจุดหน้าอำเภอที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามว่า 
ใช้พ้ืนปูนน้อยกว่ากันแต่เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก็ต้อง e-Bidding เข้ามา 2 จุด ต้องต้นทุน
ไม่เท่ากัน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องฐานล่าง เอกสารถ้าท่านชี้แจงในกรอบมาเลยว่ารวมค่าฐานล่าง
ด้วย สมาชิกสภาเทศบาลจะได้ไม่มีข้อสงสัย เรื่องการรับน้ำหนัก เรื่องพ้ืนฐาน บริเวณ 
หน้าอำเภอต้องตรวจสอบเรื่องการรับน้ำหนักใหญ่ 
- สรุปจากทางฝ่ายบริหารมีเรื่องของอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย รวมเรื่องพ้ืนที่จะรองรับ
เครื่องออกกำลังกาย แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาว่าโครงการนี้รวมฐานล่างด้วย 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับญัตติหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่)  
(กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 

  
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเดิน -วิ่ง 

และเส้นทางจักรยาน รองรับการให้บริการการออกกำลังกาย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยาน ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่  

หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กองการศึกษา) 
- งานก่อสร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยาน แอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 

เมตร ยาว 1,079.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,474.00 
ตารางเมตร 

- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 8.00 เมตร  
จำนวน 2 จุด 

- พิกัด  N 15.21722  E 101.13833               
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

เป็นจำนวนเงิน 3,750,000.- บาท (-สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 3,750,000.- บาท (-สามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชน  ในการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหา 

ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566  
และการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  และนโยบายจากผู้บริหาร  
เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยาน แต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้ง
งบประมาณไว้เพ่ือการนี้ ประกอบกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์มีความจำเป็นต้องดำเนินการ 
เพ่ือบริการประชาชนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2566 เป็นอำนาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561  
หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 
173,701,479.81 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 
แปดสิบเอ็ดสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา)  
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 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไมม่ีนะคับ 
- ผมขอสอบถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ตามระยะที่ท่านชี้แจงมาเส้นรอบวงระยะ 
ความยาวทั้งหมดอยู่ที่ 1,079 เมตร ตีความหมายถึงว่าถ้าลากเส้นจากจุดหนึ่งไปหารอบวง
ของสนามที่เป็นปัจจุบัน ถ้าเราสังเกตสนามจะคล้ายเลขแปด ผมเคยวัดระยะจะเท่ากัน  
จะระยะ 1,080 เมตรพอดี ผมอยากทราบว่าจุดกึ่งกลางเลขแปดรวมไปด้วยหรือไม่ครับ
ไม่อย่างนั้นจะเกินไปประมาณ 30-40 เมตร 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายนิกร ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมื่อสมัยก่อนที่ท่านประธานสภาฯยังไม่ได้ดำรง
ตำแหน่ง เป็นแนวคิดของท่านสาโรจน์ รักงาม ในขณะนั้นได้รวมกันสร้างลู่วิ่งยางมะตอย  
เป็นผ้าป่าสามัคคีจากประชาชน ปัจจุบันเทศบาลฯได้ทำการขอเช่าพ้ืนที่กับทางการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ท่านประธานสภาฯได้ชี้แจงว่าสนามแห่งนี้มีลักษณะคล้ายเลขแปดและจะมี
เส้นผ่ากลางเป็นแง่งที่ประธานสภาฯได้สอบถามแทนประชาชน คือรายละเอียดตรงนี้   
ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 
- ความหมายของผมถ้าท่านจะใช้งบสร้างจะเป็นไปตามจุด ที่สอบถามคือครอบคลุมไปถึงแง่ง
เลขแปด ถ้าเฉลี่ยรวมแล้วจะเพ่ิมอีกประมาณ 30-40 เมตร จะได้ไม่ทับซ้อนเรื่องของการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- รวมจุดนั้นด้วยครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ถ้ารวมแสดงว่าระยะของเส้นทางนั้นเสนอผิดเพราะต้องมากกว่านี้ แต่ว่าถ้าทำได้ก็ไม่ได้ว่า
อะไร ท้ายที่สุดถ้าที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติเรื่องงบประมาณตัวนี้ไปด้านในต้องมียาง 
แอสฟัลท์ที่ท่านเสนอมา กว้างขนาด 6 เมตร แต่มากกว่า 1,079 เมตร จะเพ่ิมอีกประมาณ 
40 เมตร ก็ถือว่าดำเนินการได้ ขอบคุณครับ 
- เรื่องเอกสารท่านต้องไปแก้ไขหรือไม่ครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- ขออนุญาตให้กองช่างชี้แจงครับ 

  
นายอโนทัย นุ่นแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอโนทัย นุ่นแก้ว หน้าหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
รายละเอียดตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้สงสัยในเรื่องของระยะความยาว กระผม  
ได้ดำเนินการสำรวจระยะบริเวณจุดตัดของเลขแปด จะมีระยะเยื้องของแนวตัดเราจะไม่นับ
รวมด้วย ปริมาณงานจะเป็นไปตามระยะเนื้อเต็มความกว้าง 6 เมตร ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปตามที่ท่านตรวจสอบมาคือระยะนี้นะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 

  
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 

(โซล่าเซลล์) ให้บริการการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีไฟฟ้าแสงสว่างบริการ
ประชาชนรองรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๘ จุด (กองการศึกษา) 
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 - งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์      
ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนท์/วัตต์ 

- งานติดตั้งเสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 
- งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฐานล่าง 0.60*0.60 เมตร ขนาดฐานบน 

0.30*0.30 เมตร ขนาดความสูง 0.60 เมตร 
- พิกัด  N 15.21722  E 101.13833     
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

เป็นจำนวนเงิน 498,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 498,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชน ในการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหา 

ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566  
และการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และนโยบายจากผู้บริหาร แต่เทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ ประกอบกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนที่มาใช้บริการออกกำลังกาย  
จึงขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2566 เป็นอำนาจของ 
สภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 
173,701,479.81 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 
แปดสิบเอ็ดสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์   
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 13 

  
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
(สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (สนามกีฬา
การรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ ให้บริการประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกาย และลานกิจกรรม ให้บริการ
ประชาชนผู้สูงอายุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ  
44  ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กองการศึกษา) 

- งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 40.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตาราง
เมตร 

- พิกัด  กม. N 15.21638  E 101.13777                
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

เป็นจำนวนเงิน 1,652,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2  
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 ๒. โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี   

- งานก่อสร้างลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร     
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

- พิกัด  N 15.21722  E 101.13833                
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 2,202,000.- บาท (-สองล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชน ในการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหา 

ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566  
และการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และนโยบายจากผู้บริหาร แต่เทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ ประกอบกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพ่ือบริการประชาชนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย จึงขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566 เป็นอำนาจของสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 
173,701,479.81 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 
แปดสิบเอ็ดสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (สนามกีฬา
การรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส  
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 5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (สนามกีฬา
การรถไฟฯ 44 ไร่) (กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 14 

  
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหรือข้อเสนอแนะ
ต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปปรับปรุงหรือพิจารณา ทำให้การพัฒนาของเทศบาลมีมากขึ้น 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ท รงเกียรติ   
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมได้รับเรื่องร้องเรียน  
จากประชาชนเรื่องสุนัขจรจัดและไม่จรจัดไล่กัดประชาชนทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ อยากให้
ทางฝ่ายบริหารดำเนินแก้ไขให้กับประชาชน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้ว ฝากทางผู้บริหาร
ดูแลต้นไม้ ป้าย ท่อระบายน้ำ ช่วยดูแลปรับปรุงและแก้ไข ประชาชนแจ้งมาบริเวณร้านเดิม  
หมูกะทะ ท่อระบายน้ำบริเวณนั้นจะเป็นปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขจากทางเทศบาล จะเข้า
หน้าฝนกลัวน้ำจะท่วมซอย ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชกิสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายนิกร ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เมื่อสักครู่เราพูดถึงเกี่ยวกับกีฬา เทศบาลฯกำลัง
ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา เทศบาลฯมีสนามกีฬาเป็นสนามแห่งที่ 3 คือ สนามกีฬาเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ หมู่ 8 สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมู่ 5 (หน้าโรงพยาบาล) และสนาม
กีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันขออนุญาตติดตามโครงการต่าง  ๆ ที่ทาง 
คณะผู้บริหารจัดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายตั้งแต่ปี 2564  
และขออนุมัติกันเงินปี 2565 ซึ่งมีหลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11 (ซอยเอมิกาคาร์แคร์) โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 
ซอยคชเสนีย์ 8 (ซอยโรงพิมพ์ ส.อักษรทอง) ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้เสนอเข้าไปในเทศบัญญัติ  
ปี 2565 บัดนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ ขออนุญาตติดตามให้ผู้บริหารเร่งรัดดำเนินการ ถนน 2 เส้น
นี้พ้ืนผิวชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่ทางผู้บริหารได้ขยายเวลาในการ
เบิกจ่ายเงินคือโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพหลังสถานีรถไฟย่อย งบประมาณ 2,100,000.- 
บาท บัดนี้ยังไม่เห็นว่ามีการดำเนินการอย่างไรหรือท่านจะปล่อยให้โครงการนี้ตกไป อยากให้
ท่านได้ชี้แจง 
- โครงการปรับปรุงอาคารฟิตเนส ได้ปรับปรุงภายในและทาสีภายนอก อยากสอบถามผู้บริหาร 
อาคารเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง แล้วท่านมีนโยบายจะใช้อาคารหลังนี้ทำอะไร
เพราะงบประมาณที่ได้ลงทุนไปกับตรงนั้นไม่อยากให้สูญเปล่า 
- โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ท่านจะทำเป็นอาคารอเนกประสงค์ ไม่ทราบว่าตอนนี้
ความคืบหน้าของโครงการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  
- ประชาชนบริเวณโรงเจ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ ได้รับผลกระทบที่ท่านได้ก่อสร้างถนน  
เวลาฝนตกหนักทุกครั้งจะมีน้ำหลากเข้าบ้านเรือนฝั่งซ้ายมือ ประชาชนร้องเรียนมา 
- ตะแกรงข้างถนนบริเวณหน้าบ้านนางอุไร เพ็ญสุริยา จะส่งเสียงดังมากเวลารถสัญจร 
ผ่านสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น อยากให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วย ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ช่วยแจ้งพิกัดอาคารอเนกประสงค์อยู่บริเวณไหน เพ่ือให้ประชาชนที่รับฟังได้ทราบครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตรงข้ามกับปศุสัตว์ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
- เทศบาลฯได้ซ่อมแซมถนนหลังหมู่บ้านกำนันเซีย หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ ประชาชน 
ฝากขอบคุณมา ถึงแม้จะเป็นการซ่อมแซมระยะสั้นแต่ลดปัญหาการสัญจรในหมู่บ้าน 
ได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้าน ถ้าเป็นไปได้อยากให้ซ่อมแซมทั้งเส้น  
โดยให้นำเข้าแผนในโอกาสต่อไปค่ะ 
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 - ฝ่ายบริหารได้เร่งเห็นความสำคัญของชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ  
เป็นพ้ืนฐานของชีวิตถ้าคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงจะลดปัญหาการเจ็บป่วย ลดปัญหาการไป
โรงพยาบาล ลดภาระของแพทย์พยาบาล เห็นดีด้วยที่สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตอนนี้เทศบาลได้ส่งเสริมสนามกีฬาแทบทุกจุด แต่มีอยู่  
หนึ่งจุดซึ่งทางเทศบาลได้เคยดำเนินการ คือ เครื่องออกกำลังกายในร่ม อาคารฟิตเนส  
ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว อยากให้นำเครื่องออกกำลังหายที่ย้ายไปไว้ที่อาคารอเนกประสงค์
สนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลให้นำกลับมาอยู่ที่เดิมเพ่ือใช้ประโยชน์ เพราะบางท่านอาจไม่ชอบ
กีฬากลางแจ้งสามารถมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ สถานที่อาจจะเล็กไปแต่ในขณะนี้ไม่มีสถานที่อ่ืน
นอกจากสถานที่เดิมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงอยากให้นำเครื่องออกกำลังกายกลับมาก่อน 
ถ้ามีสถานที่ดีกว่านี้ค่อยขยับขยายต่อไป 
- สนามกีฬาต่าง ๆ เทศบาลฯได้ดูแลค่อนข้างเยอะ ขอเร่งรัดสนามกีฬา หมู่ 8 ที่เข้าแผนแล้ว 
ส่วนสวนสุขภาพหลังสถานีรถไฟย่อยอยากให้ดำเนินการปรับปรุงเพ่ือรองรับคนในชุมชน 
ตรงนั้น ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอชี้แจงข้อสอบถามและเสนอแนะ 
- เรื่องสุนัขจรจัด ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เทศบาลเตรียมจัดศูนย์พักพิงสุนัขซึ่งได้มองหาที่
แต่ละที่ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จัดตั้งไม่ได้เลยเพราะถ้าจัดตั้งแล้วจะเกิดปัญหา
ในชุมชน ทางเทศบาลฯได้ปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ขอส่งสุนัขพร้อมค่าดูแลไม่มีที่ไหน 
ตอบรับ เทศบาลได้ประสานวัดป่าเนินหาญ จะนำสุนัขจรจัดไปไว้บริเวณนั้น 
- เข้าช่วงฤดูฝน ต้นไม้ ท่อระบายน้ำ เทศบาลฯ แก้ไขอยู่ตลอดเวลากำลังไล่ตัดต้นไม้ใหญ่  
ที่ขวางทางลม ขวางทางน้ำ ท่อระบายน้ำเทศบาลได้ลอกท่อระบายน้ำไปมากกว่า 70 
เปอร์เซ็นต์ ทำทางระบายในเขตเทศบาลฯให้ดีขึ้น  
- บริเวณร้านเดิมหมูกระทะด้านหน้าเป็นแบบครอส ส่วนในซอยทางเทศบาลฯได้ลงพ้ืนที่  
ลอกท่อระบายน้ำหมดแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพ้ืนที่สำรวจอีกครั้งว่าตรงบริเวณ 
ปากซอยจะดำเนินการอย่างไรต่อ 
- สนามกีฬา 3 สนาม ผู้บริหารขอรับเรื่องและปรึกษากับประชาชนในชุมชนว่าจะตั้งชื่อ 
เป็นสนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ แห่งที่ 1 -3 หรือจะระบุชื่อลงไปเลย แบบไหน 
จะเหมาะสม 
- เรื่องปรับปรุงถนนจะให้เจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจง 
- อาคารด้านหลังที่จะทำหอประชุม ทำไมถึงยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตั้งแล้วแต่ติดเรื่อง
เจ้าของที่จะให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขชี้แจงให้ทราบ 
- ประชาชนขอบคุณที่เทศบาลได้ซ่อมแซมถนน ทางผู้บริหารและเทศบาลขอรับคำขอบคุณ 
ไว้ด้วยใจ แต่เป็นหน้าที่ที่เทศบาลต้องดำเนินการ ส่วนเส้นที่เหลือจะให้เจ้าหน้าที่นำเข้าแผน
ช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการและช่วงที่ต่อออกไป 
- เครื่องออกกำลังที่ย้ายไปตอนที่ปรับปรุงอาคารฟิตเนส เทศบาลรับพิจารณาว่าจะนำกลับมา
ไว้จุดไหนของฟิตเนสที่ปรับปรุงแล้ว 
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 - โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพหลังสถานีรถไฟย่อย และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ จะให้กองช่างและกองสาธารณสุขชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ท่าน  
ได้สอบถามว่ามาติดขัดปัญหาตรงไหน ขอบคุณครับ 

  
นายอโนทัย นุ่นแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอโนทัย นุ่นแก้ว หน้าหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
ตามที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส ได้สอบถามโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพหลังสถานีรถไฟย่อย 
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกำหนดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคาดการว่าจะก่อหนี้ได้ทัน
เดือนกรกฎาคมนี้ครับ ส่วนโครงการปรับปรุงถนนซอยสระบุรี -หล่มสัก 11 (ซอยเอมิกา 
คาร์แคร์) และโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์คอนกรีตซอยคชเสนีย์ 8 (ซอยโรงพิมพ์  
ส.อักษรทอง)กรอบภาพรวมโครงการจะอยู่ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกรอบการดำเนินงาน
ของกองช่างจะไปเกี่ยวข้องภาพรวมของโครงการก่อสร้างทั้งหมด กระบวนการดำเนินงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานจะแยกองค์ประกอบของโครงการดังนี้  กลุ่มที่ 1 โครงการที่ได้รับการ
ร้องเรียนจากชุมชน จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากท่านผู้บริหาร ที่จะต้องเตรียม 
เพ่ือประชาคมเพ่ือนำเข้าสู่แผน คือเป็นโครงการกลุ่มที่ 2 ก่อนจะนำเข้าสู่แผนต้องผ่าน
กระบวนการประชาคมและรวบรวมรายละเอียด โครงการกลุ่มนี้จะได้รับ การคัดเลือก 
หรือพิจาณาความจำเป็นเพ่ือนำมาสู่ขั้นตอนวิธีจัดการของบประมาณจากสภาฯ กลายมาเป็น
โครงการกลุ่มที่ 3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ส่วนโครงการกลุ่มที่ 4 คือโครงการที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านนายกฯได้นำเสนอ
ข้อมูลขั้นต้นของการประชุมสภาเทศบาล จากองค์ประกอบของโครงการทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า
เทศบาลมีโครงการก่อสร้างค่อนข้างเยอะ ปัญหาคือขาดแคลนบุคลากรด้านช่างโยธา  
ผมทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างไม่ได้นิ่ งนอนใจ  โครงการที่ ได้รับ 
การอนุมัติจากสภาเทศบาลได้ดำเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและประชาชนต่อไป 
ส่วนประเด็นปัญหาปลีกย่อยระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเยอะพอสมควรต้องวางแผน  
การดำเนินงานในกรอบของการก่อสร้างในของปีงบประมาณถัดไปหรือสิ้นปีงบประมาณนี้  
ต้องก่อหนี้ให้ได้เยอะที่สุด ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านอโนทัย นุ่นแก้ว ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ  

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอขอบคุณท่านอโนทัย นุ่นแก้ว ที่ได้ให้คำชี้แจง
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ ยังขาดอีกหนึ่งโครงการที่ ได้สอบถามไปเมื่อสักครู่ คือ  
การแก้ไขปัญหาของประชาชน ตะแกรงที่มีเสียงดังเวลารถสัญจรผ่านค่ะ 

  
นายอโนทัย นุ่นแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 

- ตะแกรงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ 
- ส่วนที่ประชาชนแจ้งว่าประสบปัญหาน้ำไหลเข้าบ้ านผมจะลงพ้ืนที่ ไปตรวจสอบ 
และดำเนินการแก้ไขปัญหา ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ฝ่ายบริหารชี้แจงใช่ไหมครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอมอบหมายให้กองช่างชี้แจง
โครงการปรับปรุงอาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ทำไมถึงยังไม่ได้
ดำเนินการปรับปรุง และโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์ ครับ 

  
นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องปรับปรุงอาคาร
ศูนย์แพทย์ฯ และอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ  
ได้ทำหนั งสือแจ้ งไปยั งเจ้ าของผู้ รับผิดชอบ เดิม  คือ สาธารณ สุขอำเภอชัยบาดาล  
และสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  ถ้ามีหนังสือตอบกลับมาว่าให้ เทศบาลดำเนินการได้   
จะเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ถนนในซอยบ๊อบช็อปได้เสนอขอถนน 
ในซอย แต่มีบ้านเรือน 2 -3 หลัง อยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่า 
เป็นอย่างไร ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว  
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่เทศบาลได้เลือกคณะกรรมการชุมชนไปแล้ว
เมื่อปี 2564 ซึ่งในระเบียบใหม่ที่ได้ประกาศออกมามีการแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ปี 2566 
ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการ อยากสอบถามไปยัง
ผู้บริหารเกี่ยวกับความชัดเจนว่าจะทำอย่างไรเพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ  
ตามระเบียบ จะมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนใหม่หรือไม่ หรือจะประชาสัมพันธ์อย่างไร  
ให้ชุมชนได้รับทราบ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอให้ทางฝ่ายบริหารและข้าราชการหาข้อมูลตรงนี้มาว่าเทศบัญญัติที่เขาตราออกมาใหม่  
แน่ชัดหรือยัง ต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนอย่างไร ไปตรวจสอบให้แน่ชัด 
แล้วนำข้อมูลมาชี้แจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ได้สอบถามเรื่องถนนซอยบ๊อบช็อปเข้าบรรจุอยู่ในแผนแล้ว โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยข้างอู่เปี๊ยก หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 
279,000.- บาท  
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 - เรื่องคณะกรรมการชุมชนจะหาข้อมูลเพื่อตอบที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป  
ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ผมขออนุญาตติดตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการมาและยังเป็นข้อสงสัยของประชาชน
รวมทั้งหน่วยงานที่ได้ประสานงานไว้ 
- ตอนนี้จะเข้าฤดูฝนเทศบาลขออนุมัติซื้อเครื่องสูบน้ำ เกิดน้ำท่วมจึงได้ย้ายเครื่องสูบน้ำออก
จากจุดที่ตั้งไว้บริเวณถนนไปท่าดินดำ ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้น้ำระบายได้เร็ว อุปกรณ์ที่ท่าน  
ขออนุเคราะห์ และทางสภาเทศบาลได้อนุมัติ อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน  
เพ่ือรองรับ ถ้าฝนตกแล้วน้ำระบายไม่ทัน ขอให้ท่านพิจารณานำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง 
เพ่ือรองรับน้ำ 
- เครื่องออกกำลังกาย ที่ย้ายไปอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล 
ตอนนี้มีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ที่ เคยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารท่านอยากตั้งฟิตเนส 
อยู่ข้างอัฒจันทร์ แต่ท้ายที่สุดยังไม่ได้ดำเนินการไม่ทราบว่าขั้นตอนดำเนินการไปถึงไหน  
ห รือท่ าน จะย้ าย เค รื่ อ งออกกำลั งก ายกลั บ ม ายั งอ าค าร ฟิ ต เน ส  ขอ ให้ ค ำนึ งว่ า 
ท่านจะประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาทราบได้อย่างไร แล้วจุดนี้จะขาดสิ่งอำนวยความสะดวก  
เรื่องสวัสดิการอุปกรณ์ฟิตเนสหรือไม่ ขอให้ท่านพิจารณา 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เคยประสานกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลจะเชื่อมต่อ
ระบบเพ่ือความสะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงาน ทางผู้กำกับตามกับผมตลอด
ผมไม่สามารถตอบได้ว่าขั้นตอนทำได้หรือไม่ได้ ผมอยากให้ท่านอธิบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ได้รับทราบ 
- สถานธนานุบาลมีทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างมาก เคยเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
หลายครั้งเรื่องการปรับปรุงให้มีความปลอดภัย อยากให้ท่านพิจารณาตรงนี้ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ทุกเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเป็นประโยชน์กับประชาชน ผมต้องขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันนี้ ขอปิด 
การประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 

 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์  ) 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
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  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว   
เมื่อวันที่  13  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ  
     (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
           (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
              (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 
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